

# ỦY BAN VẬN ĐỘNG CỜ VÀNG TIỂU BANG CALIFORNIA

## THƯ MỜI HỌP

Kính gửi : Quý Hội Đoàn.  
Quý vị Nhân Sĩ.

Kính thưa Quý vị!

Được sự hỗ trợ tích cực nhiệt tình của bà **TNS Ducheny, DB Trần Thái Văn** trong công cuộc vận động với Quốc Hội Tiểu Bang để yêu cầu Quốc Hội công nhận Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng duy nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại sinh sống tại California.

Qua những tranh đấu cam go với thành quả mà chúng ta đạt được tại Thượng Viện là một cái tát mạnh vào mặt tập đoàn cầm quyền Hà Nội, làm phấn khởi, nức lòng tất cả đồng bào ở tiểu bang California nói riêng và khắp hải ngoại nói chung.

Tuy nhiên còn chặng cuối của đoạn đường cam go mà chúng ta bắt buộc phải vượt qua để đạt cho được mục đích cuối cùng: đó là phải thông qua Hạ Viện. Tuy chúng ta đã cố gắng hết sức mình để Nghị Quyết Cờ Vàng SCR 17 đưa ra trước thêm Hạ Viện trong thời gian vừa qua, nhưng những biến cố xảy ra đã đi ra ngoài dự tính do sự đánh phá dữ dội của tập đoàn CS Hà Nội qua nhiều hình thức khác nhau để mua chuộc một số DB Hạ Viện.

Để củng cố lại tổ chức và vạch kế hoạch cho tình hình biến chuyển sắp đến mà TNS Ducheny, DB Trần Thái Văn đã cho biết và yêu cầu UBVDCTVB triệu tập một phiên họp đặc biệt với tất cả các Hội Đoàn, các Thành Viên đã từng tham gia vào cuộc chiến thắng lẫy lừng tại Thượng Viện vừa qua.

Trong tinh thần hỗ trợ đặc biệt mà TNS Ducheny, DB Trần Thái Văn dành cho cộng đồng người Việt chúng ta, chúng tôi mạn phép thay mặt **ỦY BAN VẬN ĐỘNG CỜ VÀNG TIỂU BANG** trân trọng kính mời Quý Vị đến tham dự phiên họp đặc biệt được tổ chức tại:

- Địa điểm: **Quốc Hội Tiểu Bang**  
**Số 10<sup>th</sup> Street, Sacramento.**
- Thời gian: **Thứ Sáu ngày 04 tháng 11 năm 2005, bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng.**

Buổi họp đã được sự phối hợp giữa TNS Ducheny, DB Trần Thái Văn và UBVDCTVB chúng ta.

Trân trọng kính mời Quý Vị đến tham dự, đóng góp ý kiến để thống nhất cho hành động quan trọng sau cùng trong thời gian sắp tới.

Trân trọng

San Diego, ngày 28 tháng 10 năm 2005.

**TM. ỦY BAN VẬN ĐỘNG CỜ VÀNG TIỂU BANG**



**Lê Công Nghiệp**